

DỊCH VỤ ĐƯỢC CẢI THIỆN CHI PHÍ ĐƯỢC GIẢM

RTA đã bắt đầu quay lại hoạt động theo từng giai đoạn đối với các hoạt động của xe buýt và xe điện bình thường trong một thời đại mà sức khỏe và sự an toàn của hành khách và các nhân viên vận hành là điều quan trọng hàng đầu. Hội đồng RTA đã thông qua Chính Sách Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang Nội Bộ vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, và đã bắt đầu hoạt động trên mô hình dịch vụ tinh gọn. Khi các hạn chế tại địa phương được nới lỏng, cơ quan đã bắt đầu hoạt động vào lịch trình thứ Bảy hàng ngày. Hiện giờ đã có ngày càng nhiều cư dân quay trở lại làm việc và nhu cầu về chuyên chở khắp thành phố đã tăng cao, sự trở lại hoạt động theo từng giai đoạn của RTA sẽ đảm bảo các hành khách có quyền tiếp cận ổn định với các lựa chọn di chuyển đồng thời vẫn ưu tiên cho sự an toàn.



Nhiều Thứ Đang Tới!

Cùng với sự trở lại của các dịch vụ mà trước đó đã bị cắt giảm tại đợt cao điểm phòng chống đại dịch, các hành khách cũng sẽ bắt đầu trải nghiệm các thay đổi dịch vụ mà họ đã giúp phát triển thông qua nghiên cứu kéo dài một năm, tiếp cận cộng đồng và các khảo sát đã được thực hiện trong Dự Án Liên Kết Mới.

Các thay đổi dịch vụ này diễn ra nhờ việc cơ quan lần đầu tiên triển khai các đề xuất tái thiết mạng lưới Liên Kết Mới. Dự Án Liên Kết Mới nhắm tới việc cung cấp tốt hơn sự kết nối trong vận chuyển trong toàn vùng.

Do các quy định của TSA, RTA yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang trên các phương tiện chuyên chở kín gió bao gồm xe buýt, xe điện, các phương tiện chuyên chở người khuyết tật và các khu vực trong nhà trên các tàu phà của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, bao gồm lịch trình tuyến đường đã cập nhật, vui lòng truy cập www.RTAforward.org hoặc gọi Rideline theo số **504-248-3900**.



Cơ Sở RTA A. Phillip Randolph
2817 Canal Street
New Orleans, LA 70119
www.RTAforward.org
Rideline: 504-248-3900

CHÚNG TÔI ĐÃ TRỞ LẠI TỐT HƠN XƯA



**THẺ XE GIÁ THẤP
MỚI, DỊCH VỤ
ĐƯỢC CẢI THIỆN.**

MUA MỘT THẺ XE ĐỂ ĐI TẤT CẢ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN CHỖ VÀ TIẾT KIỆM THẬT NHIỀU.



TIẾT KIỆM LÊN ĐẾN **\$60** MỘT THÁNG

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, RTA sẽ cung cấp giá vé và thẻ xe giảm giá mới. Thẻ xe Không Giới Hạn hàng tháng đã được giảm từ \$55 xuống \$45 và Thẻ Xe Người Cao Tuổi và Thanh Thiếu Niên sẽ còn được chiết khấu nhiều hơn nữa. Bây giờ, bạn có thể đi các chuyến xe buýt, xe điện và phà của RTA chỉ với một thẻ xe. Thêm vào đó, tất cả trẻ em dưới 5 tuổi sẽ được đi miễn phí!

Tải xuống ứng dụng GoMobile và mua thẻ xe để bắt đầu tiết kiệm!

Tiết kiệm tiền bạc và thời gian với một trong những thẻ xe tháng tiện lợi mới!

THẺ XE THÁNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI LÀ **\$14**

THẺ XE THÁNG DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN LÀ **\$18**

THẺ XE THÁNG MỚI LÀ **\$45**



Giá Vé và Thẻ Xe

RTA cung cấp giá vé một chiều và rất nhiều lựa chọn thẻ xe khác nhau. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập RTAforward.org.

Loại Giá Vé	Xe buýt, xe điện & phà	Xe buýt & xe điện
Thẻ Xe Không Giới Hạn 1 Ngày	\$3.00	
Thẻ Xe Người Cao Tuổi 1 Ngày	\$0.80	
Thẻ Xe Thanh Thiếu Niên 1 Ngày	\$1.00	
Thẻ Xe Không Giới Hạn 31 Ngày	\$45.00	
Thẻ Xe Người Cao Tuổi 31 Ngày	\$14.00	
Thẻ Xe Thanh Thiếu Niên 31 Ngày	\$18.00	
Một Chuyến*		\$1.25
Một Chuyến cho Người Cao Tuổi*		\$0.40
Một Chuyến cho Thanh Thiếu Niên*		\$0.50
Chuyến Đi Trong Vùng		\$6.00
Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống	FREE	FREE

*Giá vé một chuyến bao gồm hai giờ vận chuyển và Dịch Vụ Tốc Hành



Địa Điểm Mua Thẻ Xe

Giá vé mới được giảm đã sẵn có để mua trên ứng dụng GoMobile bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, hoặc trực tiếp tại cơ sở Canal Street của RTA nằm tại địa chỉ 2817 Canal Street từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hoặc mua trực tuyến để được giao hàng tại địa chỉ RTAforward.org/store. Bạn có thể mua thẻ xe tại các địa điểm của Walgreen vào cuối mùa hè này.

RTA sẽ rất trân trọng Thẻ Xe Phà, Thẻ Xe Tích Hợp, hoặc Thẻ Xe Không Giới Hạn 3 và 5 Ngày được mua trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 và Thẻ Xe 3 và 5 ngày được mua từ Walgreen.

norta.com/gomobile

